

ถ้าเขาเป็นของเรา เขาก็จะอยู่กับเราต่อไป แต่การที่เขาได้
ออกไปนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่ได้เป็นของเรา

1 ยอห์น 2:19

เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ แต่ข้าพเจ้าก็
ไม่อับอาย เพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อ และ
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่พระองค์
ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้า จนถึงวันพิพากษาได้ -2 ทิโมธี 1:12

ทำไมคริสเตียนต้องแบ่งปันข่าวประเสริฐ?

แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าที่
ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ เพราะฉะนั้น
ท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ทรงส่ง
คนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์” -มัทธิว 9:37-38

พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่า “สิทธิ
อำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุก
ชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนาม
ของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอน
พวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกเขาไว้ และนี่แน่ะ
เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

มัทธิว 28:18-20

พระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก
ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน -มาระโก 16:15

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระ
คริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม และ

จะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์
เรื่องการกลับใจใหม่ เพื่อ การยกบาป โดยเริ่มต้นที่กรุง
เยรูซาเล็ม - ลูคา 24:46-47

พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย
พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น”
ยอห์น 20:21

แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็น
สักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้น
สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” - กิจการ 1:8

และถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไป เขาจะไปประกาศได้อย่างไร?
ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เท้าของคนเหล่านั้นที่นำ
ข่าวดีมา ช่างงามจริงๆ หนอ” - โรม 10:15

โทษของการที่ไม่เชื่อข่าวประเสริฐ

คนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษา ส่วนคนที่ไม่ได้
วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนาม
พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า คนที่วางใจในพระบุตรก็มี

เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวน
มาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้น พระองค์
ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้น พระองค์
ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบ
ธรรมนั้น พระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วย - โรม 8:29-30

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัย ในการที่ได้ทรงให้
ของประทานและในการทรงเรียก - โรม 11:29

และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย
ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่
จะได้รับการไถ่ - เอเฟซัส 4:30

ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวก
ท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์
ฟิลิปปี 1:6

ผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้
เข้าในความรอด ซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้าย
1 เปโตร 1:5

พวกเขาได้ออกไปจากเรา แต่เขาก็ไม่ได้เป็นของเรา เพราะว่า

พระวอนของพระเจ้า และคนที่ทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้ว
เพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดรก็เชื่อถือ - กิจการ 13:48

เพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่า “เราประสงค์จะกรุณาใคร
เราก็จะกรุณาคนนั้น และเราจะเมตตาใคร เราก็จะเมตตาคน
นั้น” เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความ
มานะของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า
โรม 9:15-16

- จงเทศนาการรอดพ้นของธรรมิกชน

(เมื่อพระเจ้าเริ่มทำงานใดๆ พระเจ้าก็จะทำให้มันสำเร็จ)

แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรา รู้จักแกะเหล่านั้น และ
แกะนั้นก็ตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะทั้งหลาย แกะ
เหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจาก
มือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรง
เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์
ของพระบิดาได้ - ยอห์น 10:27-29

เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรง
กำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์

ชีวิตนิรันดร คนที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะได้ไม่เห็นชีวิต แต่
พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา - ยอห์น 3:18, 36

เราบอกพวกท่านว่า ท่านจะตายในการบาปของตัวเอง
เพราะว่าถ้าพวกท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้น ท่านก็ต้องตาย
ในการบาปของตัวเอง” - ยอห์น 8:24

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และ
เป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา
ยอห์น 14:6

ท่านอาจจะแย้งว่า “กิ่งเหล่านั้นถูกหักออกเสียแล้วก็เพื่อเข้า
จะถูกต่อเข้าแทนที่” ถูกแล้ว พวกเขาถูกหักออก ก็เพราะเขา
ไม่เชื่อ แต่ที่ท่านอยู่ได้ก็เพราะความเชื่อเท่านั้น อย่าเย่อหยิ่ง
ไปเลยแต่จงเกรงกลัว เพราะว่าเมื่อพระองค์ไม่ได้ทรงหวังกิ่ง
เหล่านั้นที่เป็นกิ่งเดิม พระองค์ก็จะไม่ทรงหวังท่านเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจงพิจารณาดูทั้งพระกรุณาและความเข้มงวด
ของพระเจ้า คือพระองค์ทรงเข้มงวดกับคนเหล่านั้นที่หลงผิด
ไป แต่พระองค์ทรงพระกรุณาท่าน ถ้าว่าท่านจะดำรงอยู่ใน
พระกรุณานั้นต่อไป มิฉะนั้นก็จะทรงตัดท่านออกเสียด้วย
โรม 11:19-22

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่า
ผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระ
ชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คน
เหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ -ฮีบรู 11:6

แบ่งปันข่าวประเสริฐได้อย่างไรบ้าง

-อย่าใช้คำอธิษฐานรับเชื่อ

คำอธิษฐานรับเชื่อนี้ ไม่มีในพระคัมภีร์ แม้แต่สักครั้งเดียว
และไม่ได้มีในประวัติศาสตร์คริสตจักรจนถึงประมาณ 70 ปีที่
แล้ว ความผิดของคำอธิษฐานรับเชื่อก็คือทำให้ความเชื่อ
เท่ากับการตัดสินใจ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะยอมรับอะไรด้วย
เจตจำนงของตัวเองที่คุณคิดว่าพระเจ้าได้ประทานให้ทุกคน
ทุกที่ ความรอดของตัวเองก็เกิดจากเนื้อหนังไม่ใช่ด้วยพระ
วิญญาณ ถ้าคุณเชื่อเพราะว่าพระเจ้าได้เปิดดวงตาของหัวใจ
ให้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นก่อนหน้านั้น ความเชื่อของตัวเองก็
ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจแต่เริ่มต้นด้วยการได้รับหัวใจใหม่
คือการบังเกิดใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า อย่า
ถอนความลึกลับจากวิธีประทานชีวิตใหม่ของพระเจ้า แค่อต้อง

สมควรจะรับม้วนหนังสือ และทรงแกะตราหนังสือนั้นออก
เพราะพระองค์ถูกปลงพระชนม์และทรงไถ่คนด้วยพระโลหิต
เพื่อถวายพระเจ้า คือคนจากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชนชาติและ
ทุกประชาชาติ -วิวรณ์ 5:9

-จงเทศนาพระคุณที่ไม่อาจขัดขวางได้

(เมื่อพระเจ้าเปิดตาที่บอดนั้นให้เห็น พระคุณที่ไม่สามารถ
เห็นก่อนหน้านั้นได้ก็สวยงามเกินที่จะปฏิเสธ)

สารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเรา และคนที่มาหา
เรา เราจะไม่ขับไล่เลย ไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดา
ผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามา และเราจะให้คนนั้นเป็น
ขึ้นมาในวันสุดท้าย แล้วพระองค์ตรัสว่า “เพราะเหตุนี้เราจึง
บอกพวกท่านว่า ‘ไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะ
โปรดคนนั้น’ ” -ยอห์น 6:37, 44, 65

แกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่ แกะพวกนั้นเราก็ต้อง
พามาด้วย และแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็น
ฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว -ยอห์น 10:16

เมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญ

ที่หาพบก็มีน้อย -มัทธิว 7:13-14

เหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อ
ปรนนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก”

-มัทธิว 20:28

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มี
ชีวิตนิรันดร์ -ยอห์น 3:16

เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดียอมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ
ยอห์น 10:11

ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขา ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐาน
เพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์
เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ -ยอห์น 17:9

จงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และให้เลี้ยงดู
คริสตจักรของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิต
ของพระบุตรของพระองค์ -กิจการ 20:28

และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ ว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่

เข้าใจว่าความเชื่อมาจากการได้ยินพระวาทะของพระเจ้า
หลังจากนั้นทุกอย่างเป็นการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเรา

พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าใครไม่ได้เกิด
จากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า
ไม่ได้ ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และที่เกิดจากพระ
วิญญาณก็เป็นวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า
พวกท่านต้องเกิดใหม่ ลม จะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่น และ
ท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้วาลมมาจากไหนและไปที่ไหน
คนที่เกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้นทุกคน”

ยอห์น 3:5-8

แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของ
พระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า
ซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกาม หรือ
ความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า -ยอห์น 1:12-13
ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยิน
เกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ -โรม 10:17

-อย่าล่อลวงผู้ฟังด้วยการสัญญาเรื่องความมั่งคั่ง

เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่าคริสตจักรที่ขอบเทศนาเรื่องพระกิตติคุณแห่งความมั่งคั่งก็จะมีพิธีรักษาโรคซึ่งคนจะบอกว่าได้รับประสบการณ์อัศจรรย์จากพระเจ้า แม้แต่การแสดงเหล่านี้เป็นแค่การหลอกลวงเพื่อได้รับเงินถวาย คริสตจักรเหล่านี้ก็จะชอบเข้าใจว่าการพูดถึงหรือสัญญาเรื่องความมั่งคั่งให้กับผู้ฟังก็จะช่วยให้เราแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนอื่น แต่ถ้าการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นการอัศจรรย์จริงๆ พวกเราไม่ต้องสัญญาเรื่องเงินทองหรือสุขภาพที่ดี การล่อลวงแบบนี้ก็อาจจะทำให้บางคนอยากจะทำตัดสินใจเข้าศาสนาคริสต์ ด้วยว่าไม่ได้ให้โอกาสให้พระเจ้าประทานความเชื่อที่แท้จริง อาจารย์เปาโลได้เจอกับผู้สอนเท็จแบบนี้เช่นเดียวกันและได้เขียนเกี่ยวกับคนเหล่านี้:

ถ้าใครสอนผิดแปลกไป และไม่ยอมเห็นด้วยกับบรรดาพระวจนะที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และกับคำสอนที่สมกับทางพระเจ้า เขาก็เป็นคนยโสและไม่เข้าใจอะไรเลย เขามีความผิดปกติที่ชอบทู่เมียงและโต้แย้งในเรื่องถ้อยคำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉา การวิวาท การกล่าว

ทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครรอดได้ เพราะว่าเราเป็นผีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม -เอเฟซัส 2:8-10 ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่ตามการกระทำของเรา แต่ตามพระประสงค์ และพระคุณของพระองค์เอง คือพระคุณที่ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลา -2 ทิโมธี 1:9

-จงเทศนาการไถ่บาปอย่างจำกัด

(คนส่วนน้อยก็จะเข้าใจ เฉพาะคนที่เชื่อพระเยซูไถ่บาปและเฉพาะคนที่เป็นของพระองค์)

เธอจะให้พระกานีบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่า เยชู เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา” -มัทธิว 1:21

“จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้าง นั้นนำไปถึงความพินาศ และคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิต และพวก

เพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อเถอ - กิจการ 13:48

เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปี ท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรง กำหนดไว้ก่อนนั้น พระองค์ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่ พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้น พระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรี ด้วย - โรม 8:28-30

ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้าง โลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตร ของพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก ให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตาม ความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์

เอเฟซัส 1:45

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดย

วร้าย การไม่ไว้วางใจ และการโต้เถียงท่ามกลางพวกที่มี ความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริง ที่คิดว่าทางพระเจ้า นั้นเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ อันที่จริง การอยู่ ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่าง ใหญ่หลวง เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไร เราก็ เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกัน ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้า เราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้น ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลา และอันตราย ซึ่งจุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความ ย่อยยับ เพราะว่าความรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่ว ทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย -1 ทิโมธี 6:3-10

วิธีแบ่งปันข่าวประเสริฐ

-จงเทศนาความเสื่อมทรามโดยสิ้นเชิง

พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบน แผ่นดิน และทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วน เป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลา -ปฐมกาล 6:5

แท้จริง ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่ว และข้าพระองค์
เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา -สดุดี 51:5

จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทราม
อย่างร้ายทีเดียว ใครจะรู้จักใจนั้นเล่า? -เยเรมีย์ 17:9

ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสัก
คนเดียวไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า
เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
โรม 3:10-11, 23

เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้า
ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า และที่จริงไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ -โรม 8:7

แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่ง
พระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่ และเขาไม่สามารถ
เข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยฟังพระ
วิญญาณ -1 โครินธ์ 2:14

ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน
เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของ

โลกนี้ ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณ
ที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้ เมื่อก่อนเราทุกคน
เคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณหาของเนื้อหนัง คือทำ
ตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิด โดยวิสัยแล้ว
เราจึงเป็นคนที่เหมาะสมได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆ
เอเฟซัส 2:1-3

-จงเทศนาการทรงเลือกโดยปราศจากเงื่อนไข (ไม่ได้รอดโดยการกระทำ)

ไม่มีใครมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรง
ชักนำให้เขามา และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย
ยอห์น 6:44

ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไป
เกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านหลุด
ขอสสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่ง
นั้นแก่ท่าน -ยอห์น 15:16

เมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญ
พระวาทะของพระเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้ว